



ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่
เรื่อง ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสี่แยกถนนมายบ้านพรุนายขาว - สามแยกต้นโหนด หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลคลองใหญ่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกถนนมายบ้านพรุนายขาว - สามแยกต้นโหนด หมู่ที่ 8
ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (ตามแบบที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่กำหนด) พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๔,๐๙๕,๐๐๐.- บาท
(สี่ล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุง้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๗
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล ตำบลคลองใหญ่
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน ที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๙๗,๕๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็น คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือโดยต้องเป็นผลงานของผู้รับจ้าง ในสัญญาเดียว
๗. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/๘. ไม่เป็นผู้ที่.....

๘. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลและหากมีการทำสัญญากับเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ หากไม่ดูสถานที่ก่อสร้างในวันเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับทราบสถานที่ก่อสร้างและจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ชั้น ๒) และเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ ๑๕,๐๐๐- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.pgrocurement.go.th , เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ www.klongyai.go.th และเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง www.ptlocal.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๖๐-๑๖๓๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)



(นายโคมล หนูเสน)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่